

จากบรรณาธิการ

เมื่อข้าพเจ้ากลับจากต่างประเทศใหม่ ๆ ท่านคนบตีได้ปรารภกับข้าพเจ้าว่า ท่านอยากจะได้เห็นคณะเราได้จัดพิมพ์วารสารทางวิชาการชั้นสักหนึ่งฉบับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ยิ่งกว่านั้นในระยะต่อไปถ้ากิจการนี้ได้รับความสนใจ และดำเนินไปด้วยดีก็จะขยายให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ท่านเชื่อว่าคงจะทำได้ เพราะปัจจุบันนี้คณะเราก็มียุทธศาสตร์ประจำอยู่ไม่น้อยและทุกท่านก็ยินดีที่จะใช้เวลาถ่ายทอดความรู้ในแขนงที่ตนถนัด ออกมาในรูปบทความ หรือข้อคิดเห็นแปลก ๆ ใหม่ ๆ ยิ่งกว่านั้นคณะรัฐศาสตร์ยังมีห้องสมุดที่ทันสมัยพอสมควร มีห้องวารสารและห้องสมุดของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับ ตำหรับ ตำรา และนิตยสารใหม่ ๆ จากต่างประเทศอยู่เสมอ บรรดาอาจารย์ก็อาจเลือกคัดความรู้ใหม่ ๆ มาเผยแพร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ค้นและผู้อ่าน ในที่สุดท่านคนบตีได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปลองคิดเขียนโครงการมาเสนอ ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ประจำคณะทุกท่าน ทั้งใน ระหว่างร่างโครงการ และระหว่างดำเนินงานจนกระทั่งหนังสือขึ้นแท่นพิมพ์ทำให้งานชิ้นนี้ลุล่วงไปได้ อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความสนใจในการเขียนบทความมาลงพิมพ์และรวมทั้งร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคนบตีซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นคุณประโยชน์นานาประการ เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวได้ว่าวารสารวิชาการฉบับนี้จึงเป็นผลจากความตั้งใจของท่านคนบตีและคณาจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์โดยแท้ เมื่อ ๒ เดือนที่แล้วมาข้าพเจ้าได้ส่งจดหมายและใบบอกรับเป็นสมาชิกไปยังนิสิตเก่าทุกวัน เท่าที่พอจะสืบหาที่อยู่หรือที่ทำงานได้ รวมจำนวนจดหมายที่ส่งไปประมาณ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ ฉบับ ปรากฏว่าได้มีจดหมายจำนวนไม่น้อยที่ถูกส่งกลับคืนเพราะหาตัวผู้รับไม่ได้ อย่างไรก็ตามทางกองบรรณาธิการก็ไม่ละความพยายามที่จะสืบค้น และรวบรวมที่อยู่ หรือที่ทำงาน ของท่าน เหล่านี้ คุณทองต้อ กล้วยไม้ ณ อโยธยา แห่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกรรมการนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยส่งบัญชีรายชื่อและสถานที่ทำงานของนิสิตเก่าที่รับราชการอยู่ในกระทรวง

มหาดไทยมาให้ นอกจากนี้ อาจารย์ไคล นิวัติคกุล และอาจารย์เขียน ชีระวิทย์ ก็ ได้ช่วยเป็นธุระในด้านนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งสามที่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง ในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนิสิตเก่า เป็นอย่างดี มีหลายท่านได้เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บางท่านในระหว่าง เดินทางมาราชการในพระนครก็ได้ปลีกเวลามาพบข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำที่เป็นคุณประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม มีพวกเราเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งใจว่า เหตุใดวารสารฉบับนี้จึงได้ชื่อ ว่า วารสารสังคมศาสตร์ แทนที่จะใช้ชื่อคณะเป็นชื่อของ วารสาร ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงบตีได้กรุณาอธิบายเหตุผลของการใช้ชื่อ (สังคมศาสตร์) ไว้อย่างแจ่มแจ้งในบทความของท่านตอนต้นของในวารสารนี้แล้ว ข้าพเจ้าขออภัยว่า ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ามีความรักและเคารพในสถาบันนี้เสมอมา การที่ ใช้ชื่อ สังคมศาสตร์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Social Sciences เป็นเหตุผลในทาง วิชาการโดยแท้ เพราะขอบเขตของวิชานี้กว้างขวาง และครอบคลุมแขนงวิชาต่าง ๆ เช่นสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และอื่น ๆ เป็นต้น อันที่จริงก็เป็นวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำที่จะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บรรดาสมาชิก ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นการนำเอาคำ สังคมศาสตร์ (Social Sciences) มาเป็น ชื่อจึงน่าจะเหมาะสมที่สุด

มีผู้ถามมาเกี่ยวกับรูปเล่ม เนื้อเรื่อง และราคาของหนังสือ ข้าพเจ้าขอเรียนว่า สำหรับรูปเล่มนั้นทางกองบรรณาธิการพยายามอย่างยิ่งที่ทำให้ใกล้เคียงขนาดวารสารของ ต่างประเทศ ในระยะแรก ๆ นี้ขนาดหนังสืออาจจะบางไปหน่อย แต่เราก็ทำไปเท่าที่ทุน ทรัพย์จะอำนวย เพราะเงินทุนที่ทำหนังสือเป็นทุนของคณะที่กรุณาเจียมมาให้จากรายการ ที่จำเป็นอื่น ๆ

สำหรับเนื้อเรื่อง ทางผู้จัดทำพยายามจะเสนอบทความหรือเรื่องอื่น ๆ ที่น่ารู้ เรามีความมุ่งหวังที่จะแพร่หลายหนังสือนี้ไปในต่างประเทศด้วยในที่สุด ฉะนั้นจึงพยายาม อย่างเต็มที่ที่จะนำความคิดใหม่ ๆ มาเสนอ ในฉบับต่อไปจะพยายามเพิ่มเรื่องต่าง ๆ โดย

ถือหลักว่า จะให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด เกี่ยวกับทำเนียบนิสิตเก่าทางกอง
บรรณาธิการจะลงพิมพ์ให้ตั้งแต่วันนี้ วันพ้อจนถึงปัจจุบันเป็นตอนๆ ไป

สำหรับอัตราค่าบอกรับ คือปีละ ๒๕ บาทนั้น ทางนี้ได้กำหนดขึ้นไว้โดย
มิได้หวังกำไร แต่เพื่อให้วารสารนี้พอเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เท่านั้น

ทางกองบรรณาธิการ อยากจะขออย่าว่า ยินดี ที่จะรับฟัง ความคิดเห็นต่าง ๆ ของ
บรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ นิสิตเก่า และสมาชิกทั้งหลาย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงวารสารให้ดี
ยิ่งขึ้น

อนึ่ง โดยเหตุที่ข้าพเจ้ายังใหม่ต่อวงการหนังสือพิมพ์อยู่มาก ฉะนั้นถ้าหากมีข้อ
บกพร่องอันใดเกี่ยวกับวารสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

บ.ก.